

บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต. โนนประดู่

ครั้งที่ 26 /2558

วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายวิรวิทย์ เกียนจังหวัด	ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. โนนประดู่	วิรวิทย์ เกียนจังหวัด
2	นางสาวโสภา บุญมา	ผู้อำนวยการกองคลัง	ขุนศักดิ์ ละลี
3	นายขุนศักดิ์ ละลี	ผู้อำนวยการกองช่าง	โสภา บุญมา
4	นางพิศมัย ศรีแจ้รุ่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	พิศมัย ศรีแจ้รุ่ง
5	นางสมจิตร สัตย์ซื่อ	นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ	สมจิตร สัตย์ซื่อ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางสาวณัฐพร ถิ่นพุดชา	บุคลากร	ณัฐพร ถิ่นพุดชา

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมและพร้อมแล้ว นายวิรวิทย์ เกียนจังหวัด ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานฯ ตามที่ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนั้น มีท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม -ไม่มี-

ประธานฯ เมื่อไม่มีการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ผมขอมติรับรองด้วย
ที่ประชุม มติรับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานฯ 3.1 ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง ประเภท เงินสำรองจ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

/ระเบียบวาระ...

ประธานฯ

ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปรุ่อกทกภัย หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่หากไม่ดำเนินการอาจเกิดความเสียหายดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น กรณีเกิดสาธารณภัยนี้ จึงให้ใช้เงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 งบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีจำเป็นได้ตามความเหมาะสม สำหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายเป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

ประธานฯ

1. ตามคำร้องขอรับความช่วยเหลือของนายประสิทธิ์ ลอยนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ บ้านจิวเก่า หมู่ที่ 9 ขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากบ้านจิวเก่า มีความประสงค์จะขอน้ำมันเชื้อเพลิงและเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ เพื่อสูบน้ำจากคลองน้ำเข้าสระประปาหมู่บ้านเพื่อเก็บกักไว้ใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งปริมาณน้ำในสระประปาบ้านจิวเก่าเหลือน้อย อาจขาดแคลนน้ำใช้ได้ไม่ตลอดทั้งปี จึงมีความประสงค์จะสูบน้ำเข้าสระประปาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในสระประปาให้มากขึ้น และจะได้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี จึงขอความอนุเคราะห์ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ช่วยเหลือ สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อเลื่อนสำหรับสูบน้ำจากคลองอีสานเขียวเข้าสระประปาหมู่บ้าน และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ใช้สำหรับสูบน้ำ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ตามรายงานผลตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558

นายขุนศักดิ์ ละลี

สระประปาบ้านจิวเก่า มีปริมาณน้ำน้อย ซึ่งได้สูบน้ำไปแล้วครั้งหนึ่ง ส่วนการสูบน้ำครั้งนี้ระยะทางจากคลองอีสานเขียวจะไกล แต่อบต.โนนประดู่ของเรามี ท่อส่งน้ำ ซึ่งทำให้สะดวก

นางพิศมัย ศรีแจ้รุ่ง

ปริมาณน้ำจากคลองคงจะใช้สูบได้หลายวัน และใช้เครื่องสูบน้ำของอบต.เรา

ประธานฯ

สำหรับงบประมาณเงินสำรองจ่ายที่จะดำเนินการขอให้ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดจากการตรวจสอบงบประมาณ ณ ปัจจุบัน

นางสาวโสภา บุญมา

งบประมาณงบกลาง ประเภท เงินสำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเกิด สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่หากไม่ดำเนินการอาจเกิดความเสียหายดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 150,341.-บาท โอนงบประมาณฯเพิ่ม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จำนวน 200,000 บาท รวมตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 350,341.-บาท ตั้งแต่ต้นปีเบิกจ่ายแล้ว 124,099.- บาท งบประมาณคงเหลือ 226,241.-บาท

ประธานฯ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือประชาชน โดยใช้เงินสำรองจ่าย เพื่อสรุปเป็นมติที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งนั้น

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้เงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน เป็นเงิน 15,000.-บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้

- 1) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในการสูบน้ำจากคลองอีสานเขียวเข้าสระประปาหมู่บ้าน บ้านจิวเก่า หมู่ที่ 9 เป็นเงิน 11,000.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
- 2) ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับสูบน้ำ บ้านจิวเก่า หมู่ที่ 9 เป็นเงิน 4,000.-บาท(สี่พันบาทถ้วน)

ประธานฯ

2. ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งชักชวนแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ ในการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการร่วม โดยประสานและบูรณาการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและอำเภออย่างใกล้ชิด และแนวทางการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ

เนื่องจากในห้วงเดือนธันวาคม 2558 มีวันหยุดราชการและวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันเป็นช่วง ๆ ต่อเนื่องจนถึงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2559 ซึ่งมีปริมาณการจราจรคับคั่งหนาแน่นและอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้บ่อยครั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาวในเดือนธันวาคม 2558 ต่อเนื่องจนถึงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดนครราชสีมา

จากหนังสือสั่งการที่ให้เตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนห้วงวันหยุดต่อเนื่องในเดือนธันวาคม 2558 และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ จึงได้นัดประชุมเวทีประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเส้นทางบริเวณจุดเสี่ยงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ เช่น ทางโค้ง ทางแยก จุดกลับรถ ถนนที่ผิวจราจรหรือไหล่ทางชำรุด การติดตั้งกระຈกโค้ง แสงสว่าง สัญญาณกระพริบหรือเนินระนาดในบริเวณจุดเสี่ยงจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อจัดทำป้ายหรือเครื่องหมายเตือนในบริเวณดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อม และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว ที่แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมนำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ในพื้นที่ตำบลโนนประดู่ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 และจะเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้

/ประชาชน...

ประชาชน รวมทั้งประชาสัมพันธให้เด็ก เยาวชนและประชาชนร่วมเป็น จิตอาสาในการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

นางพิศมัย ศรีแจ้งรุ่ง

จากการประชุมเวทีประชาคม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 มีมติกำหนดจุดเสี่ยง
ในพื้นที่ตำบลโนนประคู้ จำนวน 9 จุด

1. โค้งหักศอกบ้านหนองสะแกแยกเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
2. โค้งหักศอกแยกบ้านหนองสะแก(ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 5
3. โค้งบริเวณสวนดาวเรืองบ้านเสว หมู่ที่ 6
4. โค้งแยกเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสว หมู่ที่ 6
5. ทางโค้งบ้านนางดวงจันทร์ นาकुคนอก บ้านตลาด หมู่ที่ 7
6. บริเวณทางเข้าวัดบ้านโนนประคู้ หมู่ที่ 3
7. โค้งแยกเข้าหมู่บ้านบ้านหนองอ้ายแหนบ ตรงข้ามประตู หมู่ที่ 8
8. จุดทางเข้าบ้านตลาด แยกเข้าโรงเรียนบ้านเสว หมู่ที่ 7
9. โค้งหักศอกบ้านโนนประคู้ (ฟ้าพื้น)

นางพิศมัย ศรีแจ้งรุ่ง

จากหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.3/ว 6569 แจ้งการดำเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ซึ่งขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งพิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ
และร่วมดำเนินการ โดยให้ประสานการดำเนินการร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทาง
ถนนจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอำเภอโดยใกล้ชิด

ประธาน

จากที่ได้ประชุมเวทีประชาคมไปแล้วนั้น ได้ให้กองช่างออกสำรวจพื้นที่แล้วว่า ควรติดตั้ง
ป้ายจราจรเตือน บริเวณโค้งบ้าง ที่จุดใดที่ควรติดตั้งกระจกโค้ง หรือสัญญาณไฟกระพริบ
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 และการ
สัญจรไป-มาของผู้ใช้รถใช้ถนน ในพื้นที่ตำบลโนนประคู้ เพื่อเป็นการป้องกันและลด
ความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการใช้
งบประมาณงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ในการดำเนินการด้านวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
กระจกโค้ง และวัสดุอุปกรณ์สำหรับแจ้งเตือนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้เงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์สำหรับติดตั้งกระจกโค้งและวัสดุอุปกรณ์สำหรับแจ้งเตือนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน เป็นเงิน 25,000 .-บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

/ประธาน..

ประธาน
ที่ประชุม
ประธานฯ

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม
ไม่มี
เมื่อไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ผมขอปิดประชุมในครั้ง
นี้
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

ลงชื่อ พิศมัย ศรีแจ้รุ่ง ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางพิศมัย ศรีแจ้รุ่ง)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ วีรวิทย์ เคียนจ้งหรีด ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวีรวิทย์ เคียนจ้งหรีด)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประคู้